

## ลูกโกหกพ่อ พ่อโกหกลูก



ครอบครัวหนึ่งมีพ่อ แม่ ลูก อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอสมควรแก้อึดใจพากันไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากแม่มาตายไป เหลือแต่พ่อ และลูก ๆ อีกหลายคนพวกลูก ๆ ซึ่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทยอยแต่งงานออกเรือนไปทีละคนสองคนจนหมดบ้าน ทุกคน แม้จะออกเรือนไปแล้วก็ยังเลี้ยงดูพ่ออยู่เสมอไม่ให้พ่อเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวง ไม่นานนักพวกลูก ๆ ก็มาหาพ่อ พร้อม ๆ กัน แต่ละคนได้ออกปากขอแบ่งไร่นาเพื่อเอาไปสร้างครอบครัวให้เจริญมั่นคง

ฝ่ายพ่อก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะแบ่งทรัพย์สินสมบัติให้ลูก ๆ เอาไปทำกินเสียก็จึงจัดการแบ่งไร่นาให้ไปคนละส่วน ๆ เท่า ๆ กันและให้ไปจนหมดไม่เหลือไว้สำหรับตนเลย “พ่อแบ่งให้ไปหมดแล้วนะ ให้เท่ากันหมด ให้เอาไปทำมาหากินสร้างครอบครัวของตนให้เจริญมั่นคง แต่พวกลูก ๆ จะต้องเลี้ยงดูพ่อตลอดไป พ่อแก่แล้วกินใช้ไม่สิ้นเปลืองสักเท่าไรหรอก” พวกลูก ๆ ต่างรับปากจะดูแลพ่ออย่างดี ไม่ให้ออดไม่ให้อยาก ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ แต่แล้วก็ทำดีกันไม่ได้ไม่เท่าไรพ่อได้ทรัพย์สินสมบัติไร่นาไปแล้ว ความกระตือรือร้นในความกตัญญูทวดเวทิมันลดน้อยลงไป จนกระทั่งปล่อยให้พ่ออด ๆ อยาก ๆ

พ่อไม่รู้จะทำอย่างไรดี ไร่นาก็ให้เขาไปหมดแล้ว จึงไปปรึกษากับเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนพ่อกันนี้เป็นคนมีปัญหา คิดอ่านเป็นจึงแนะนำว่า “เอาอย่างนี้ ฉันจะช่วยคิดให้ ฉันมีทองแดงอยู่ก้อนหนึ่ง มีน้ำหนัก ๑,๐๐๐ บาท เราทำปลอม ให้เป็นทองคำซื้อคร้านพวกลูก ๆ มันจะกลับมาดูแลให้ดียิ่งกว่าเก่า”

คิดดังนั้นแล้ว เพื่อนพ่อก็เอาไปให้ช่างทองทำปลอมให้เป็นทองคำ เสร็จแล้วก็นัดมาเจอกันใหม่ในวันต่อมา โดยนัดพวกลูก ๆ มาพร้อมหน้ากันที่บ้านเพื่อน เอาทองคำปลอมมาให้ลูกดูแล้วกล่าวว่า “นี่เป็นทองคำของพ่อ พ่อฝากเพื่อน รักษาไว้ ทองนี้จะยังไม่แบ่งให้ใครจะเก็บไว้ที่นี้ก่อน ถ้าใครทำตัวดี พ่อก็จะแบ่งให้เมื่อถึงเวลาอันสมควร” นับแต่นั้นมา พวกลูก ๆ ก็หันกลับมาดูพ่อเหมือนเดิม ชีวิตของพ่อค่อยยังชั่วขึ้น กาลเวลาผ่านไปหลายปี พ่อก็ถึงแก่กรรม หลังจากจัดงานศพกันเรียบร้อยแล้ว พวกลูก ๆ ก็ไปขอทองคำจากเพื่อนพ่อแล้วเอาไปเก็บไว้ พอมาเปิดดูอีกที กลับกลายเป็นทองแดงไปหมด จึงไปหาเพื่อนพ่เอาทองคำไปให้ดูด้วย

เพื่อนพ่อก็จึงเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดแล้วกล่าวว่า “ทองคำจะกลายเป็นทองแดงก็ช่างมันเถอะ ขอให้หัวใจของพวกลูก ๆ เป็นทองคำก็นับว่าวิเศษแล้ว หัวใจที่เป็นทองคำคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมความดีฉายแสงน้ำใจเสียสละน้ำใจเผื่อแผ่น้ำใจกตัญญูออกไปสู่พ่อแม่ นี่จึงจะเป็นทองคำแท้ที่ควรจะใส่ใจมากกว่า”

พวกลูก ๆ ฟังเพื่อนพ่อสั่งสอนถึงกับนั่งอึ้งไปตาม ๆ กัน บางคนซาบซึ้งถึงกับน้ำตาซึมไปทีเดียว ลูก ๆ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนพ่่ว่า “พวกเราขอขอบคุณคุณพ่อมากที่ได้ออกอุบายให้พวกเราได้กลับตัวเป็นคนดี วันนี้ยังได้สั่งสอนให้พวกเราได้ซาบซึ้งถึงคุณธรรมต่าง ๆ อีกด้วย”

ก่อนจะกลับลูก ๆ ได้มอบทองแดงคืนเพื่อนพ่ไปแล้วให้คำมั่นว่าจะดำรงตนอยู่ในความดีงามจนตลอดชีวิต